



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๙

ที่ กษ ๐๔๐๑/๑๖๖ ๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) โดยนางธัญญารัตน์ กมลเพชร ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๗ กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล **แจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ** หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไปดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้นจำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การนำเข้าฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0
กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด

โดย นางธัญญารัตน์ กมลเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สังกัด กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

ปี พ.ศ.2566

การศึกษา เรื่อง การนำเข้าฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการนำเข้าฐานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ในรูปแบบการนำเข้าข้อมูลยกยอดจากไฟล์ Excel เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 สามารถใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ โดยมีขอบเขตการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้ดำเนินการวางระบบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วยวิธีการนำเข้าข้อมูลยกยอดจากไฟล์ Excel และแนะนำให้สหกรณ์จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยต้องปฏิบัติงานตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่ต้องนำเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก

ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกมาทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชีเป็นการจัดทำบัญชีด้วยมือ (Manual Accounting) และนำโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก ทำให้การนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ประกอบกับสหกรณ์ได้มีหนังสือขอใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งทำการยกยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นการยกยอดผ่านหน้าระบบ สหกรณ์ต้องดำเนินงานย้อนหลังทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานโปรแกรม จึงได้วางแผนการถ่ายโอนข้อมูลให้กับสหกรณ์ ด้วยวิธีการนำเข้าข้อมูลยกยอดจากไฟล์ Excel ณ 31 ตุลาคม

2564 โดยกำหนดวิธีการตั้งฐานและยกยอดข้อมูลผ่านกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ หรือ Data Conversion ทำให้สหกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนระบบให้บริการสมาชิก ตั้งแต่ออกใบเสร็จรับเงิน พิมพ์สมุดบัญชีเงินรับฝาก รายงานใบสำคัญรับ - ใบสำคัญจ่าย รายงานแต่ละระบบงานประจำวัน ตรวจสอบงานประจำวันจากรายงานของระบบโปรแกรม และตรวจสอบระบบการอนุมัติรายการ ส่งผลให้สหกรณ์มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วแบบ One -Stop service และสหกรณ์สามารถต่อยอดการใช้เทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงานได้อย่างครบวงจร และเชื่อมต่อกับนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) ได้แก่ 1) ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (Smart Member) สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบข้อมูล ฐานะการเงินและธุรกรรมของตนเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้สหกรณ์มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ (Smart Manage) คณะกรรมการสหกรณ์ มีระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชีที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะผู้สอบบัญชีในยุคปัจจุบันด้วยสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
โดย นางธัญญารัตน์ กมลเพชร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ปี พ.ศ. 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจ เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องรอบรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยในการ ตรวจสอบ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำโปรแกรม ACL (Audit Command Language) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการปฏิบัติงานสอบบัญชี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม ACL (Audit Command Language) แก่ผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้ ผู้สอบบัญชีสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม ACL (Audit Command Language) ได้ทุก ที่ทุกเวลา

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม ACL (Audit Command Language) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ กระบวนการสร้าง Project สำหรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อตรวจสอบ การใช้คำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูล Analysis Command และคำสั่งภายใต้ Data Command รวมถึงการเรียนรู้ Function Reference ผลจาก การเรียนรู้ออนไลน์ ผู้สอบบัญชีจะมีทักษะและเข้าใจวิธีการทำงานและการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม ACL (Audit Command Language) สามารถพัฒนาชุดคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับช่วยตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขที่ ต้องการได้ด้วยตนเอง ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีรวดเร็วมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น โดยใช้เวลา และบุคลากรลดลง เป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี